

○ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัทฯ ทุกฝ่าย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผลให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้สานเสวนากับชุมชนทั้งภายในได้แก่พนักงาน และชุมชนโดยรอบโรงงาน แล้วนำความต้องการของคนในชุมชน มาปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก การสอนงานโดยหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะ ณ จุดทำงาน เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน

ด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนกำลังคน และกำลังทรัพย์ เช่น การบริจาคเงินแก่มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิทร.เทียม โชควัฒนา และวัดพระบาทน้ำพุ การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงห้องสมุดในโครงการ “สร้างศูนย์การเรียนรู้ สารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดช่องนนทรี” เป็นต้น

บริษัทฯ สมัคเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001 เช่นการอนุรักษ์พลังงาน การคัดแยกขยะ การควบคุมระบบน้ำทิ้งของโรงงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น มีความสบายในการสวมใส่ และมีส่วนร่วมในการลดใช้ทรัพยากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ในนามของ บริษัท ทรูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผสมรวมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จะสร้างคุณค่าความผาสุกคืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป



นายสุพจน์ ภาควรรุฒิ

กรรมการผู้จัดการ